

หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2553

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ
1	ลูกหนี้การรักษา-เบิกต้นสังกัด	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารฯ นำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น 4) กรณีลูกหนี้เป็นวิสาหกิจ (บริษัทเอกชน) ที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องดำเนินคดี การตัดหนี้สูญให้บันทึกไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
2	ลูกหนี้ค่าส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารฯ นำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
3	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารฯ นำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ
4	ลูกหนี้ค่าวัสดุ/ อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารฯ นำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงการตัดหนี้สูญ แยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
5	ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารฯ นำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงการตัดหนี้สูญ แยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
6	ลูกหนี้ค่ารักษา- หน่วยงานภาครัฐ อื่น	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารฯ นำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงการตัดหนี้สูญ แยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ
7	ลูกหนี้การรักษา OPD-UC ใน CUP	ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ เป็น รายเดือน ในอัตรา ร้อยละ 100 ของ ลูกหนี้คงเหลือ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารสามารถดำเนินการหนี้สูญได้ทันทีโดยไม่ต้อง ต้องเข้าคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 3) ให้ตัดหนี้สูญ 100 % ของลูกหนี้คงเหลือปลายปี โดย ดำเนินการปีละครั้ง
8	ลูกหนี้การรักษา IPD-UC ใน CUP	ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ เป็น รายเดือน ในอัตรา ร้อยละ 100 ของ ลูกหนี้คงเหลือ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารสามารถดำเนินการหนี้สูญได้ทันทีโดยไม่ต้อง ต้องเข้าคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 3) ให้ตัดหนี้สูญ 100 % ของลูกหนี้คงเหลือปลายปี โดยดำเนินการปีละครั้ง
9	ลูกหนี้การรักษา OPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารสามารถดำเนินการหนี้สูญได้ทันทีโดยไม่ต้อง ต้องเข้าคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
10	ลูกหนี้การรักษา IPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)	ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ เป็น รายเดือน ในอัตรา ร้อยละ 100 ของ ลูกหนี้คงเหลือ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารสามารถดำเนินการหนี้สูญได้ทันทีโดยไม่ต้อง ต้องเข้าคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 3) ให้ตัดหนี้สูญ 100 % ของลูกหนี้คงเหลือปลายปี โดยดำเนินการปีละครั้ง

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ
11	ลูกหนี้การรักษา OPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารสามารถดำเนินการหนี้สูญได้ทันทีโดยไม่ต้อง ต้องเข้าคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
12	ลูกหนี้การรักษา IPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)	ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ เป็น รายเดือน ในอัตรา ร้อยละ 100 ของ ลูกหนี้คงเหลือ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารสามารถดำเนินการหนี้สูญได้ทันทีโดยไม่ต้อง ต้องเข้าคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 3) ให้ตัดหนี้สูญ 100 % ของลูกหนี้คงเหลือปลายปี โดยดำเนินการปีละครั้ง
13	ลูกหนี้การรักษา OPD-UC ต่างสังกัด สป.	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลั่นกรงการตัดหนี้สูญ แยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
14	ลูกหนี้การรักษา IPD-UC ต่างสังกัด สป.	ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ เป็น รายเดือน ในอัตรา ร้อยละ 100 ของ ลูกหนี้คงเหลือ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารสามารถดำเนินการหนี้สูญได้ทันทีโดยไม่ต้อง ต้องเข้าคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 3) ให้ตัดหนี้สูญ 100 % ของลูกหนี้คงเหลือปลายปี โดยดำเนินการปีละครั้ง

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ
15	ลูกหนี้การค้า UC - P&P Expressed demand	ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ เป็น รายเดือน ในอัตรา ร้อยละ 100 ของ ลูกหนี้คงเหลือ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารสามารถดำเนินการหนี้สูญได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 3) ให้ตัดหนี้สูญ 100 % ของลูกหนี้คงเหลือปลายปี โดยดำเนินการปีละครั้ง
16	ลูกหนี้การค้า UC - AE/HC/DMI	ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 10 ของลูกหนี้คงเหลือ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการตัดหนี้สูญ แยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
17	ลูกหนี้การค้า ประกันสังคม OPD- เครือข่าย	ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 40 ของลูกหนี้คงเหลือ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารของ หน่วยงาน หรืออาจตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลับกรองการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น 4) ให้ตัดหนี้สูญเมื่อได้รับชำระเงินประจำงวดแล้ว

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ
18	ลูกหนี้ค้ำรักษา ประกันสังคม IPD- เครือข่าย	ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 40 ของลูกหนี้คงเหลือ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารของ หน่วยงาน หรืออาจตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น 4) ให้ตัดหนี้สูญเมื่อได้รับชำระเงินแล้ว
19	ลูกหนี้ค้ำรักษา ประกันสังคม OPD- นอกเครือข่าย	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารของ หน่วยงาน หรืออาจตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น 4) ให้ตัดหนี้สูญเมื่อได้รับชำระเงินแล้ว
20	ลูกหนี้ค้ำรักษา ประกันสังคม IPD- นอกเครือข่าย	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารของ หน่วยงาน หรืออาจตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น 4) ให้ตัดหนี้สูญเมื่อได้รับชำระเงินแล้ว

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ
21	ลูกหนี้ค้ำรักษา ประกันสังคม OPD- ต่างสังกัด สป.	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารของ หน่วยงาน หรืออาจตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น 4) ให้ตัดหนี้สูญเมื่อได้รับชำระเงินแล้ว
22	ลูกหนี้ค้ำรักษา ประกันสังคม IPD- ต่างสังกัด สป.	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารของ หน่วยงาน หรืออาจตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น 4) ให้ตัดหนี้สูญเมื่อได้รับชำระเงินแล้ว
23	ลูกหนี้ค้ำรักษา ประกันสังคม- กองทุนทดแทน	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารของ หน่วยงาน หรืออาจตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น 4) ให้ตัดหนี้สูญเมื่อได้รับชำระเงินแล้ว

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ
24	ลูกหนี้ค้ำรักษา ประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารของ หน่วยงาน หรืออาจตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น 4) ให้ตัดหนี้สูญเมื่อได้รับชำระเงินแล้ว
25	ลูกหนี้ค้ำรักษา ประกันสังคม- ค่าใช้จ่ายสูง/ อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารของ หน่วยงาน หรืออาจตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น 4) ให้ตัดหนี้สูญเมื่อได้รับชำระเงินแล้ว
26	ลูกหนี้ค้ำรักษา ประกันสังคม- ค่าใช้จ่ายสูง/ อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารของ หน่วยงาน หรืออาจตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น 4) ให้ตัดหนี้สูญเมื่อได้รับชำระเงินแล้ว

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ
27	ลูกหนี้การค้า-เบิก คลัง OPD	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อนการตัดหนี้สูญ แยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
28	ลูกหนี้การค้า-เบิก คลัง IPD	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อนการตัดหนี้สูญ แยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
29	ลูกหนี้การค้า- แรงงานต่างด้าว OPD	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อนการตัดหนี้สูญ แยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ
30	ลูกหนี้ค่ารักษา- แรงงานต่างด้าว IPD	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการตัดหนี้สูญ แยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
31	ลูกหนี้ค่ารักษา- ชำระเงิน	ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 95 ของยอดลูกหนี้ คงเหลือ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการตัดหนี้สูญ แยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
32	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ บุคคลภายนอก	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะ ขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการตัดหนี้สูญ แยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ
33	ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ บุคคลภายนอก	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลั่นกรองการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
34	ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลั่นกรองการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น
35	ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	การตัดหนี้สูญให้ดำเนินการดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมยอดลูกหนี้ที่จะขอตัดหนี้สูญต่อผู้บริหารหน่วยงาน 2) ผู้บริหารนำเข้าคณะกรรมการบริหารหรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลั่นกรองการตัดหนี้สูญแยกต่างหากก็ได้ 3) การพิจารณาตัดหนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงาน โดยให้ดูจากข้อเท็จจริงประกอบ เช่นอายุหนี้ รอบระยะเวลาการชำระหนี้ ประวัติการชำระหนี้ เป็นต้น

ลำดับ	ประเภทลูกหนี้	การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ	หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ
36	ลูกหนี้ค่ารักษา- พรบ.รถ	ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ยกเว้น กรณีบริษัทที่ รับประกันถูกฟ้อง ล้มละลายให้ตั้งค่า เผื่อฯ 100 %	กรณีบริษัทที่รับประกันนั้นถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ ล้มละลาย ให้ดำเนินการตัดหนี้สูญ 100 %

หมายเหตุ ผู้บริหารหน่วยงานสำหรับหน่วยบริการ หมายถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล